

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, bám sát nội dung Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và các chương trình, kế hoạch toàn khóa, Ban Chấp hành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định rõ mục tiêu: "Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đổi mới công tác chính trị, tu dưỡng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; tích cực góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chung của tỉnh".

Để tổ chức thực hiện hiệu quả 10 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá và 2 nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng gắn với thực hiện các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được Tỉnh ủy giao trong năm 2023, Đảng bộ Khối đã triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ động phối hợp, tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng các chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Trước mắt, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong xây dựng, thực hiện các chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ. Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng; đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của tỉnh và của Đảng bộ Khối tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, hướng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong năm 2023. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện, sơ

kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về "Tăng cường công tác bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên giai đoạn 2022 - 2025". Tổ chức giải đáp 2 cuộc thi tìm hiểu và viết về chủ đề "Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu" năm 2022 - 2023 và tổng kết cuộc thi, giới thiệu về các gương "Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu" của Đảng bộ Khối.

Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05 theo yêu cầu Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII và Kế hoạch toàn khóa của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 64 của Đảng ủy Khối về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập, làm theo Bác; tổ chức tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu cấp Đảng bộ Khối nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác 19/5/2023. Chỉ đạo tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tuyên truyền và nâng cao nhận thức, trách nhiệm sử dụng mạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác



Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Sở Giáo dục - Đào tạo làm việc với Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Huệ về kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nắm bắt tình hình rất rõ và việc gì ông triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng nhận được sự đồng thuận cao. Kể từ khi được tin nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ đến nay, ông Thanh đã cùng với Ban Công tác Mặt trận phối hợp với cán bộ tổ dân phố và các chi hội đoàn thể vận động nhân dân chuyển đổi ngành nghề, tích cực học tập, phát triển sản xuất. Kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố tới nhân dân. Qua đó đã khích lệ, động viên các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tổ. Nếu như năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tổ dân phố Cường Bắc còn 21 hộ thì nay chỉ còn 3

hộ; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm. Đời sống kinh tế có bước phát triển, nhân dân trong tổ dân phố Cường Bắc ngày càng phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Triển khai thực hiện với tinh thần "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", ông Thanh thường xuyên trao đổi, bàn thảo phương thức thực hiện với những cán bộ trong tổ dân phố. Đồng thời, trực tiếp đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Từ sự tâm huyết, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của Bí thư Chi bộ Trần Đức Thanh nên nhiều công trình, phần việc đã hoàn thành tốt, góp phần làm thay đổi diện mạo của tổ dân phố Cường Bắc ngày càng khang trang, sạch đẹp, có nhiều khởi sắc. Một trong những

lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và thực hiện nghiêm Quy định số 08 và 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và tạo nguồn kết nạp đảng viên mới bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 150 đảng viên do Tỉnh ủy giao. Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy Khối và của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy đã ban hành. Đồng thời, rà soát, bổ sung, tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất khi có vấn đề phát sinh. Tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm; chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, kịp thời kiểm tra ngăn ngừa và xử lý nghiêm đối với tổ chức đảng, đảng viên

vi phạm kỷ luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là Nghị định số 04 và số 145 của Chính phủ. Lãnh đạo cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuẩn văn hóa" năm 2023. Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp. Đề cao tự phê bình và phê bình gắn với phát huy dân chủ, tự giác của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa trong cấp ủy, tổ chức đảng, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tích cực tham gia thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh; phối hợp chặt chẽ, đồng hành, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, phối hợp tổ chức Lễ ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm 2023; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch "Ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp" đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện.

THANH HUƠNG

Thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về "Phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021 - 2025" (gọi tắt là Nghị quyết 29), Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã ban hành Kế hoạch số 37 với 5 chỉ tiêu chủ yếu để triển khai thực hiện. Đến nay, đã có 1 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên...

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu đã ban hành các kế hoạch phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, đề án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh để chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên

cấp điện nông thôn từ lưới quốc gia do nguồn vốn EU tài trợ đến các xã: Bản Mù, Xà Hồ, Pá Hu, Pá Lau với tổng kinh phí đầu tư trên 52 tỷ đồng; tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông góp phần thu hút đầu tư và triển khai các dự án công nghiệp trên địa bàn... Hiện nay, huyện Trạm Tấu đã có 6 nhà máy thủy điện đang hoạt động với tổng công suất 84,9MW, đóng góp trên 70% số thu ngân sách trên địa bàn huyện; 2 dự án thủy điện đang triển khai đầu tư với tổng số vốn huy động trên 1.100 tỷ đồng. Đồng thời, duy trì bảo tồn những giá trị văn hóa trong các ngành nghề truyền thống của đồng bào vùng cao như: phát triển sản phẩm dệt may thổ cẩm phục vụ nhu cầu của nhân dân và du lịch; phát triển sản xuất các mặt hàng mây, tre, đan, các loại nhạc cụ dân tộc mang tính thẩm mỹ, có giá trị nghệ thuật để phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ và dần trở thành hàng hóa phục vụ du khách; thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm,

Trạm Tấu đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống



Lãnh đạo huyện Trạm Tấu nắm bắt tình hình cơ sở, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc với nhân dân thôn Làng Mảnh, xã Tà Si Lăng.



Bí thư Chi bộ Trần Đức Thanh (đứng giữa) và đảng viên trong Chi bộ trao đổi các nội dung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

à tổ dân phố có tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, song đến nay, tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã có nhiều đổi thay rõ nét. Người dân được hưởng những thành quả do chính mình

tạo ra trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; an ninh trật tự được giữ vững; môi trường sống được đảm bảo... Kết quả này có được là bởi sự đóng góp không nhỏ của đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Trần Đức Thanh. Bí thư Chi bộ Trần Đức Thanh

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

cho biết: "Nhân dân trong tổ cơ bản làm nông nghiệp và lao động tự do, mức sống bình quân thấp, trình độ dân trí không đồng đều. Do đó, để góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân, công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng gia đình hạnh phúc; tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, các phong trào thi đua yêu nước luôn được Chi bộ quan tâm thực hiện thường xuyên". Được biết, từ năm 2017 đến nay, với vai trò là Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận, ông Thanh luôn "gần dân, sát cơ sở", thực hiện rất đỗi phương châm "Đán biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ

hưởng". Bởi vậy, mọi vấn đề trong tổ dân phố, ông Thanh đều nắm rất rõ và việc gì ông triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng nhận được sự đồng thuận cao. Kể từ khi được tin nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ đến nay, ông Thanh đã cùng với Ban Công tác Mặt trận phối hợp với cán bộ tổ dân phố và các chi hội đoàn thể vận động nhân dân chuyển đổi ngành nghề, tích cực học tập, phát triển sản xuất. Kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh và thành phố tới nhân dân. Qua đó đã khích lệ, động viên các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong tổ. Nếu như năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tổ dân phố Cường Bắc còn 21 hộ thì nay chỉ còn 3

hộ; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm. Đời sống kinh tế có bước phát triển, nhân dân trong tổ dân phố Cường Bắc ngày càng phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Triển khai thực hiện với tinh thần "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", ông Thanh thường xuyên trao đổi, bàn thảo phương thức thực hiện với những cán bộ trong tổ dân phố. Đồng thời, trực tiếp đi đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Từ sự tâm huyết, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của Bí thư Chi bộ Trần Đức Thanh nên nhiều công trình, phần việc đã hoàn thành tốt, góp phần làm thay đổi diện mạo của tổ dân phố Cường Bắc ngày càng khang trang, sạch đẹp, có nhiều khởi sắc. Một trong những

"điểm nhấn" của tổ dân phố Cường Bắc chính là công trình nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa và xây dựng khu vui chơi thể thao rộng 1.500 m² nhân dân trong tổ cùng tham gia đóng góp, xây dựng. Bí thư Chi bộ Trần Đức Thanh cho biết thêm: "Công trình nhà văn hóa và khu vui chơi thể thao là niềm mong mỏi của tất cả bà con trong tổ dân phố. Do đó, khi có chủ trương triển khai xây dựng, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng rất nhiệt tình của bà con nhân dân. Mọi người không chỉ tham gia đóng góp bằng tiền mặt lên tới vài trăm triệu đồng mà còn bằng cả hàng trăm ngày công lao động". Hiện tại, khu nhà văn hóa và sân chơi thể thao của tổ dân phố Cường Bắc đã trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng lý tưởng của hàng trăm người. Tại đây, không

chỉ có sân bóng chuyền hơi, sân cầu lông, sân chơi bóng bàn mà còn có đường đi dạo, bóng điện cho áp, ghế đá và các dụng cụ luyện tập thể thao... Cùng với đó, nhân dân tổ dân phố Cường Bắc còn xây dựng thành công tuyến đường Cường Bắc trở thành tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp" của thành phố dưới sự tuyên truyền, vận động của Bí thư Chi bộ Trần Đức Thanh. Tuyến đường không chỉ được lắp đặt nhiều cột điện chiếu sáng, biển báo an toàn giao thông, camera an ninh, các pa-nô tuyên truyền mà còn có rất nhiều cây xanh và các bồn hoa ngũ sắc chạy dọc hai bên đường.

Với những kết quả đạt được, tổ dân phố Cường Bắc nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tổ dân phố văn hóa. Đây chính là động lực để những cán bộ, đảng viên Chi bộ tổ dân phố Cường Bắc, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của địa phương.

HỒNG ANH

và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đưa nội dung các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy vào định hướng công tác thông tin, tuyên truyền hàng tháng. Cùng với đó, chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quán triệt đầy đủ định hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển công nghiệp và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của huyện; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận các thủ tục hành chính về sản xuất, kinh doanh, về thành lập các loại hình cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN); chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm sản xuất của địa phương... Theo đó, công tác thẩm định lựa chọn dự án xin cấp phép đầu tư vào địa bàn được thực hiện theo đúng quy định hiện hành, luôn đồng hành hướng dẫn, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư; huy động, lồng ghép mọi nguồn lực đầu tư phát triển CN - TTCN, trong đó đã phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh tổ chức nghiệp vụ 2 mô hình được nhận hỗ trợ nguồn kinh phí khuyến công địa phương với tổng kinh phí 230 triệu đồng; phối hợp với Sở Công Thương hoàn thành các dự án

qua đó đẩy mạnh phát triển sản xuất, chế biến các sản phẩm OCOP như: gạo nếp 87, chè Shan Phình Hồ, măng ớt Trạm Tấu, khoai sọ nương Trạm Tấu, tinh dầu sả Jawa và một số sản phẩm khác nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông lâm sản của huyện; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường nhằm làm giảm thiểu các tác động xấu trong sản xuất CN - TTCN...

Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 29, Đảng bộ huyện Trạm Tấu tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thủy điện, khai thác khoáng sản đã được phê duyệt; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm có tiềm năng của huyện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến, tiêu thụ sản phẩm nhất là chế biến chè Shan tuyết, quả sơn tra; thực hiện có hiệu quả các dự án khuyến công, hỗ trợ bảo tồn và phát triển ngành nghề truyền thống, gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn, bản. Phần đầu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 550 tỷ đồng; phối hợp với ngành chức năng của tỉnh trong xúc tiến thương mại, quảng bá những sản phẩm hàng hóa có thể mạnh của huyện, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng; phần đầu đến năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 400 tỷ đồng...

NGỌC SƠN